

Xin chào các thầy cô trường Đại học Lạc Hồng

Trước hết, nhân dịp tết Lào (Bun pi mai Lào) chúng em các sinh viên lớp 12 Lào 4 xin chúc mừng năm mới, chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thường thường ngày tết Lào, năm nào chúng em cũng đi chơi và té nước ở bên Lào. Nhưng năm nay rất đặc biệt, giống như chúng em được ăn tết ở nước ngoài cảm thấy rất vui. Vì không được về Lào, nên ai cũng cảm thấy buồn nhưng vì sự quan tâm của trường Đại học Lạc Hồng và các thầy cô Khoa Đông Phương hiểu chúng em và sợ chúng em buồn nên dẫn chúng em đi chơi. Tuy không được về Lào thăm gia đình và ăn tết, nhưng chúng em còn có các thầy cô giống như bố mẹ thứ 2, ngoài dạy tiếng Việt cho chúng em, các thầy cô còn quan tâm và rất hiểu chúng em, chúng em cảm thấy rất cảm ơn trường Đại học Lạc Hồng và các cô đã dẫn chúng em đi thăm quan các nơi du lịch nổi tiếng như bảo tàng Đông Nai và khu du lịch Đại Nam. Cha chúng em biết rất nhiều về lịch sử và văn hóa, phong tục tập quán, các dân tộc và nghề nghiệp của người Việt trước đây. Ngoài ra chúng em còn được chơi các trò chơi và tắm biển ở Đại Nam. Tuy mệt nhưng chúng em thật vui. Có lẽ ngày đó là một ngày rất nhớ đối với chúng em.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô đã thật lòng quan tâm đến chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập giỏi, biết nghe lời những người bố mẹ thứ 2 này.

Lớp 12 Lào 4

người đại diện

Savannimith.

Chào các thầy, các cô. ♡ ♡ ♡

Em tên là Kaythong. Em là sinh viên Lào. Em học tiếng Việt được 4 tháng tại Khoa Đông Phương Trường Đại học Lạc Hồng. Hôm nay là ngày tết Lào. Chúng em không được về Lào, vì chúng em phải học. Lúc đầu chúng em cảm thấy rất buồn, vì tết Lào năm nào chúng em cũng được chơi tết cùng với bố mẹ và các bạn người Lào, được té nước và được làm theo văn hóa của Lào. Vì chúng em buồn như vậy, các thầy, các cô rất là lo lắng cho chúng em và muốn chúng em hết buồn nên các thầy, cô cho chúng em đi chơi để hết buồn. Khi chúng em nghe, chúng em được đi chơi với trường chúng em chỉ còn buồn một ít. Ngày 14, tháng 4, năm 2013. Chúng em được đi chơi từ sáng đến tối. Chúng em bắt đầu tham quan ở Bảo tàng Đồng Nai. Chúng em được biết nhiều điều ^{hơn} về văn hóa của tỉnh Đồng Nai và Việt Nam. Vì chúng em mới học tiếng Việt được 4 tháng, còn nhiều từ chưa biết nên không biết nhiều lắm. Sau đó chúng em đi chơi ở khu du lịch Đại Nam. Khi đến đó em thấy Đại Nam rất rộng, chắc là rộng hơn huyện của em. ^^ đến đó em được chơi nhiều thứ. Em rất thích những em thích nhất là chơi ở Biển được té nước với cô giáo và các bạn Lào cùng trường. Em cảm thấy rất vui. Lúc 2 giờ chúng em thi nói và thi văn nghệ, được tặng quà, ai cũng vui, khi về chúng em cảm thấy rất mệt nhưng vui lắm và chúng em hết buồn. Em tin các thầy cô giống bố mẹ thứ 2 không muốn gì với các sinh viên chỉ muốn chúng em học được, học tốt và vui vẻ là được rồi. Em cảm thấy được các thầy cô rất là lo lắng chúng em. Chúng em xin cảm ơn thầy cô thì các thầy cô chăm sóc chúng em. Chúng em sẽ chăm chỉ học và cố gắng học để tặng cho các thầy cô. Cuối cùng chúng em xin chúc ^{các} thầy cô có sức khỏe tốt và luôn luôn vui vẻ. Em sẽ không bao giờ quên các thầy cô.

Gửi các thầy cô kính mến của chúng em.

Em tên là Pakhong Chay, sinh viên lớp Lào 3.

Giống như các thầy cô đã biết, năm nay chúng em phải xa nhà để học tiếng Việt ở Việt Nam. Hàng năm hễ đến tết Lào là em phải về nhà thăm gia đình, nhưng năm nay lúc đầu em cũng hơi buồn vì không được về quê hương để ~~thăm~~ ăn tết cùng với gia đình.

Tuy nhiên, mặc dù chúng em không được về nhưng em cũng rất vui khi em thấy các thầy cô rất quan tâm đến chúng em bằng cách tổ chức hoạt động ngoại khóa cho chúng em. Đây là lần đầu tiên em chơi tết Lào ở xa nhà. Ngày hôm nay chúng em được đi tham quan "Bảo tàng Đồng Nai" tại đây chúng em được hiểu biết về mảnh đất và con người Đồng Nai. Sau khi ra khỏi "Bảo tàng Đồng Nai" chúng em được các thầy cô dẫn đi chơi ở khu du lịch Đại Nam tiếp. Ở đây có rất nhiều ~~tho~~ trò chơi vui mà em chưa từng chơi bao giờ. Ngoài ra, các thầy cô còn tổ chức cho chúng em được thi hùng biện và thi hát tiếng Việt nữa.

Tết Lào năm nay rất ấn tượng và rất nhiều ý nghĩa mà chúng em không thể quên được. Em thật sự cảm ơn các thầy cô vì các thầy cô cũng như ~~là~~ trường Đại học Lạc Hồng đã quan tâm đến chúng em rất nhiều. Em xin hứa em sẽ cố gắng học tiếng Việt cho thật giỏi.

Thay mặt các bạn lớp Lào 3 em xin kính chúc các thầy cô vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Pakhong Chay.

Em tên là HudthaPhone, em là người Lào, em đang học tiếng Việt tại trường Đại học Lạc Hồng.

Đây là cái tết xa nhà đầu tiên của em, em rất nhớ ba mẹ em muốn về Lào để té nước cho ba mẹ nhưng mà em không được về vì em phải học tiếng Việt thật giỏi để học Đại học. Nhưng các thầy cô đã tổ chức cho em và các bạn Lào đón tết thật vui và ý nghĩa. Chúng em được tham quan bảo tàng để biết về lịch sử tỉnh Đông Nai, chúng em được đến Đại Nam tham quan Kim Điện có rất nhiều tượng Phật rất đẹp, được thực tập nói tiếng Việt trước các bạn, được phân thưởng, được chơi các trò chơi rất vui.

Em xin cảm ơn các thầy cô và trường Lạc Hồng đã tổ chức cho chúng em vừa học được tiếng Việt vừa đi chơi thật vui trong dịp tết Lào.

Em

HudthaPhone SOMBOUNKHAN